

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Thông tin, báo cáo giải trình tại phiên thảo luận, chất vấn Kỳ họp thứ Tám
(kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 52/HĐND-VP, ngày 25/7/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về việc đề nghị thông tin, báo cáo giải trình tại phiên thảo luận, chất vấn Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khóa XII; UBND huyện thông tin, báo cáo giải trình như sau:

1. Về hoạt động của Lò giết mổ gia súc, gia cầm

- Lý do dừng lò giết mổ gia súc tập trung tại Bến Đầm

Trước đây, lò giết mổ gia súc tại KDC số 2 hoạt động nằm trong khu dân cư do không đáp ứng điều kiện lò giết mổ theo quy chuẩn quốc gia, có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân xung quanh và gây mất hình ảnh du lịch Côn Đảo, buộc phải di dời sang khu vực Bến Đầm và sử dụng tạm cơ sở vật chất Chốt Kiểm dịch động vật tại Bến Đầm làm lò giết mổ gia súc trong thời gian chờ Dự án Cụm công nghiệp Bến Đầm được triển khai thực hiện sẽ di dời Lò giết mổ tạm này về Cụm Công nghiệp Bến Đầm để đảm bảo các điều kiện lò giết mổ theo Quy chuẩn quốc gia của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QCVN 150:2017/BNNPTNT được ban hành kèm theo Thông tư 13/2017/TTBNNPTNT ngày 20/6/2017). Tuy nhiên, ngày 12/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND loại bỏ cụm công nghiệp Bến Đầm, tại huyện Côn Đảo ra khỏi Quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh.

Xét tình hình thực tế, lò giết mổ gia súc hoạt động tại Chốt Kiểm dịch động vật Bến Đầm không thể duy trì trong dài hạn vì tính môi trường, sự phù hợp quy chuẩn lò giết mổ tập trung; hơn nữa theo quy định quản lý sử dụng tài sản công hiện hành thì việc sử dụng Chốt Kiểm dịch động vật tại Bến Đầm để trưng dụng làm lò giết mổ không đúng với công năng, mục đích đầu tư. Mặt khác, mục tiêu phát triển Côn Đảo theo hướng du lịch sinh thái biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ môi trường Côn Đảo đặt lên hàng đầu và chủ trương hạn chế phát triển những ngành, nghề có nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư. Do đó, lò giết mổ gia súc tập trung tạm thời tại Chốt Kiểm dịch động vật Bến Đầm phải dừng hoạt động trong thời gian chờ có vị trí quy hoạch lò giết mổ gia súc tập trung được phê duyệt theo đúng quy định.

- Trên địa bàn huyện có quy hoạch lò giết mổ gia súc tập trung không, có đầu tư lò giết mổ mới không; có đầu tư lò giết mổ tập trung không, dự kiến khi nào thực hiện?

Tại thời điểm đóng cửa lò giết mổ gia súc tại KDC số 2, và di dời lò giết mổ về Bến Đầm hoạt động tạm, UBND huyện đã ghi diện tích quy hoạch làm lò giết

mỏ tập trung vào dự án Cụm công nghiệp Bến Đầm; Sau khi dự án Cụm Công nghiệp Bến Đầm có chủ trương dùng triển khai, hiện nay UBND huyện tiếp tục ghi diện tích quy hoạch lò giết mổ gia súc tập trung huyện Côn Đảo vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 (theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 01/4/2022 và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 đang được lấy ý kiến nhân dân tại Thông báo số 216/TB-UBND ngày 03/7/2023); khi Quy hoạch chung được phê duyệt sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Côn Đảo và xúc tiến thủ tục kêu gọi đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung mang tính ổn định và đảm bảo quy chuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiếp tục đáp ứng nhu cầu giết mổ tại chỗ cho người dân.

- Phương án cung cấp sản phẩm thay thế trong thời gian chờ đầu tư lò giết mổ gia súc tập trung

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn các tiểu thương có lộ trình, phương án linh động sử dụng các sản phẩm thay thế, như: Thịt đông lạnh của các chuỗi thực phẩm chất lượng cao, đa dạng các sản phẩm hàng hoá, đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kinh doanh các sản phẩm động vật tươi được bảo quản đúng cách, đảm bảo chất lượng và VSATTP; và có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng từ khâu nhập vào đến khâu tiêu thụ trên thị trường đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân. Mặt khác, việc sử dụng sản phẩm thay thế sẽ dần giúp cho người tiêu dùng tiếp cận đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường; là cơ hội để người tiêu dùng, các nhà hàng có thêm lựa chọn về sản phẩm thịt đông lạnh chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn thay cho sử dụng sản phẩm giết mổ trực tiếp. Và để chung tay góp phần vì môi trường xanh sạch đẹp của Côn Đảo, cần có sự lựa chọn bảo vệ, giữ gìn môi trường hiện nay và hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Việc người dân giết mổ gia súc tại nhà, tại đơn vị (một số đơn vị bộ đội tăng gia) để cung cấp ra thị trường có đảm bảo quy định ATVSTP và vệ sinh môi trường?

Căn cứ Điều 20. Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 của Chính phủ; và Căn cứ quy định Luật Thú y thì động vật giết mổ làm thực phẩm cung cấp ra thị trường phải được giết mổ tại cơ sở giết mổ được cấp phép, qua kiểm tra, kiểm soát trước và sau khi giết mổ để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường.

Do đó, việc người dân giết mổ gia súc tại nhà, tại đơn vị (một số đơn vị bộ đội tăng gia) để cung cấp ra thị trường (mục đích kinh doanh) khi chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát trước và sau khi giết mổ là chưa đủ điều kiện đảm bảo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và có nguy cơ mất vệ sinh môi trường.

2. Về tình hình cung ứng nhiên liệu (xăng, dầu)

- Trên địa bàn huyện Côn Đảo có 03 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là Công ty TNHH DVDL Hoàng Hiếu (Cửa hàng xăng dầu Huyện đội); DNTN Gas Thu Tâm (cửa hàng xăng dầu Thu Tâm Bến Đầm, Phạm Văn Đông); Công ty TNHH Huy Giới (tàu dầu Huy Giới 05). Có 02 doanh nghiệp lấy nguồn xăng dầu từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông; 01 DN trước đây lấy hàng từ Công ty Dương Đông, bắt đầu từ tháng 7/2023 lấy hàng từ Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nam.

Thời gian thấp điểm, các cửa hàng mỗi tháng bán ra 100 m³ xăng, 350 m³ dầu; cao điểm bán ra mỗi tháng 200 m³ xăng, 750 m³ dầu. Hiện tổng dung tích các bồn chứa của các cửa hàng là 1.244 m³, bao gồm bồn chứa dầu: 1.096 m³; bồn chứa xăng: 148 m³ (chưa tính bồn chứa dầu 700 m³ của DN Thu Tâm chưa được phép sử dụng). Như vậy, nếu được dự trữ đầy đủ, trong thời gian thấp điểm, các cửa hàng duy trì cung cấp dầu trong thời gian 03 tháng, **xăng 1,5 tháng**; thời gian cao điểm cung cấp được dầu trong 1,5 tháng, **xăng 21 ngày**.

- Trong điều kiện bình thường, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu luôn chủ động đặt hàng, đảm bảo lượng xăng dầu cung ứng cho nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên vừa qua, việc kinh doanh, cung ứng xăng dầu gặp nhiều khó khăn, xảy ra tình trạng thiếu xăng cục bộ, chủ yếu từ các nguyên nhân sau:

+ Các doanh nghiệp đặt hàng nhưng Công ty cung ứng chậm, không đúng theo kế hoạch điều tiết hàng hóa của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và chỉ cung cấp được một phần của đơn hàng.

+ Phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện hạn chế, phụ thuộc vào đơn vị cung ứng và chưa có đơn vị vận chuyển khác tham gia để kịp thời điều tiết hay áp dụng biện pháp dự phòng.

+ Trên địa bàn huyện chưa có kho dự trữ xăng dầu với dung tích lớn để đảm bảo dự trữ nhiên liệu trong thời gian dài hơn.

- Nhằm ổn định tình hình kinh doanh xăng dầu phục vụ người dân, doanh nghiệp huyện Côn Đảo và góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu như thời gian vừa qua, UBND huyện đề ra một số giải pháp căn cơ để đảm bảo nguồn cung ứng, dự phòng nhiên liệu trong 06 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo như sau:

+ Đề xuất Sở KH&ĐT cập nhật vào Quy hoạch chung của tỉnh kho dự trữ xăng dầu 4.000 m³ cho Côn Đảo (tại văn bản nào 2054/UBND-KT ngày 08/6/2023).

+ Phối hợp Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Công thương tại công văn số 1603/SCT-QLTM ngày 27/6/2023 các kiến nghị như: có ý kiến đối với thương nhân cung cấp xăng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Côn Đảo (Công ty Dương Đông hoặc những Công ty khác); Xem xét điều chỉnh về quy định một cửa hàng bán lẻ chỉ được lấy xăng dầu từ 01 thương nhân cung cấp; Rà soát lại các mức chi phí thực tế nhằm có cơ chế hỗ trợ giá xăng dầu cho doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn huyện Côn Đảo; Kiến nghị

các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có cơ chế cho phép các kho dự trữ xăng dầu hỗ trợ cung cấp xăng dầu cho địa phương trong tình huống thiếu xăng dầu khẩn cấp.

3. Về tình hình cung cấp điện

Theo báo cáo của Điện lực Côn Đảo, căn cứ phụ tải sử dụng và tình hình hoạt động của các máy phát, tình hình cung cấp điện cụ thể như sau:

- Về Tiết giảm phụ tải: Dự kiến từ ngày 01/08/2023 Điện lực Côn Đảo sẽ không thực hiện tiết giảm các khách hàng sản xuất-kinh doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo (trừ các khách hàng có công suất sử dụng từ 250A trở lên, Điện lực sẽ làm việc và có thỏa thuận riêng).

- Về đầu tư nguồn: Dự kiến vào Quý 1/2024 Điện lực Côn Đảo sẽ hoàn thiện và đưa 04 tổ máy vào hoạt động, công suất phát sẽ được tăng thêm 6MW.

Về dự báo về nhu cầu sử dụng điện trong năm 2023, 2024, 2025 và những năm tiếp theo, theo báo cáo của Điện lực Côn Đảo, phụ tải điện tại Côn Đảo hiện nay là 5,9 MW (*tăng 28,2% so với cùng kỳ 2022 là 4,6MW*). Điện thương phẩm quý I/2023 tăng 24,5% so với cùng kỳ quý I/2022. Như vậy, theo dự kiến, nhu cầu sử dụng điện năm 2023, 2024 và 2025 sẽ tăng bình quân từ 25-30% so với năm trước.

Hiện nay, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư các máy phát điện diesel đã có trong quy hoạch và kế hoạch đầu tư; Dự kiến sẽ lắp đặt 04 tổ máy phát điện 1500kW vào tháng 12/2023, qua đó bù đắp được 3.5 MW phụ tải bị cắt giảm của các khách hàng SXKD và đáp ứng được 80% nhu cầu trong mùa cao điểm. Như vậy, ngành điện đã dự báo nhu cầu và có kế hoạch đầu tư cụ thể cho những năm 2024, 2025. Theo đó, UBND huyện Côn Đảo luôn theo dõi tình hình cung ứng điện để kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các tình huống vượt thẩm quyền. Đồng thời theo dõi phối hợp đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo.

UBND huyện thông tin, báo cáo giải trình các ý kiến tại phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện;
- BTT. MTTQVN huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH H₂O

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**